

ราชกิจจานุเบกษาประกาศขอบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2567 เปิดให้มีการออกหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

นำเสนอมื่อ : 28 ต.ค. 2567

ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 217 ง ได้เผยแพร่ประกาศขอบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2567 โดยให้ยกเลิกขอบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 และขอบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 พร้อมเปิดให้มีการออกหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ สำหรับผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามขอบังคับฉบับใหม่นี้ โดยการรับรองความรู้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธีรวมกัน ดังนี้

1. การเทียบโอนความรู้ในรายวิชาที่ศึกษาตามหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา ว่าเทียบได้กับสาระความรู้และสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนด และ
2. การฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในหลักสูตรที่คุรุสภากำหนดหรือหลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง

เลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อว่า ผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครู จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

และหากผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการกำหนดแล้ว สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้นได้

และผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ก็จะได้รับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ ทั้งนี้ คุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ให้เป็นไปตามขอบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของผู้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนอยู่แล้ว ตามขอบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550 มาเปลี่ยนเป็นหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพตามขอบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 ทั้งผู้ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีแล้ว แต่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไม่ทันวันที่ 3 ตุลาคม 2563 หรือปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาไม่ครบหนึ่งปี หรือมิได้ปฏิบัติการสอน และเมื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแล้ว สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในขอบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

อีกทั้ง กรณีที่ผู้ผ่านการรับรองความรู้ครบตามมาตรฐานวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. 2550
หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญา
หรือประกาศนียบัตรทางการศึกษาที่คุรุสภาให้การรับรองเฉพาะมาตรฐานความรู้
ที่ไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการรับรองความรู้เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ใหม่มาดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
เมื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาครบ 1 ปีและผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาแล้ว
สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครูได้ กรณีที่ผ่านการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู
สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น
ตามที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

ทั้งนี้ ผู้ขอรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ 1)
มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ 2) สำหรับผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า 3) สำหรับผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา
ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า 4)
สำหรับผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า
รวมทั้ง ผู้ขอรับรองความรู้ทุกคนต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
และไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ทั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักมาตรฐานวิชาชีพ
กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ โทรศัพท์ 0 2282 4862 หรืออีเมล : www.ksc_unit@ksp.or.th

[ดาวน์โหลด!!](#)

[ข้อบังคับคุรุสภา](#)

**[ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พ.ศ. 2567](#)**

**[Download!! Regulation of the Teachers' Council of Thailand on Professional Knowledge
and Experience Certification to obtain a Professional License B.E. 2567 \(2024\)](#)**

ที่มา [สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา](#)